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Haldin var hádegisfundur þann 16 september 2015 um Áskoranir haustins við kerfisrekstur – 

Windows uppfærsla?. Viðburðurinn fjallaði um þær áskoranir sem kerfisstjórar standa fyrir á 

haustdögum og tengjast windows uppfærslum á útstöðvum sem þeir bera ábyrgð á.  Farið var yfir 

söguna, ógnir og öryggi tengdum uppfærslum stýrikerfa, Windows 10  nýjungar, leyfismál og 

dreifingu á vélar.  Sá fundur gekk að mestu vel fyrir sig. 

Planið var að hafa fund í lok febrúar en vegna anna nefndarmanna varð ekkert úr þeim viðburði. 

Á dagskrá er að hafa minnst tvo viðburði á ári. Töluvert er um mannabreytingar þar sem 3 

nefndarmenn hafa óskað eftir segja sig úr nefndinni. 


